

Số: 154/BC-UBND

Kim Động, ngày 24 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020

Thực hiện Công văn số 285/VPUB-KSTT ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC;

Ủy ban nhân dân huyện Kim Động báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2020:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Kim Động được tổng hợp cụ thể tại các biểu mẫu gửi kèm báo cáo này. Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân huyện báo cáo thêm một số nội dung sau:

1. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, nhằm kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

Do vậy, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện triển khai, tuyên truyền, phổ biến về KSTTHC trên hệ thống Đài truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn. Và triển khai tuyên truyền lồng ghép các quy định về kiểm soát TTHC tại các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Quý II năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Kim Động đã ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã cập nhật niêm yết các thủ tục hành chính khi Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.

2. Nội dung khác

- Để tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân không phải mất nhiều thời gian chờ đợi, tránh được sự phiền hà, nhúng nhuyễn. Nâng cao được lòng tin của tổ chức và công dân đối với Đảng, Nhà nước. UBND huyện thành lập bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hành chính thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Kim Động về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện. Quý II năm 2020, Bộ phận “Một cửa” của huyện đã tiếp nhận và giải quyết được 310 hồ sơ.

Quý II năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Bộ phận “Một cửa” tiếp tục triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính theo Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Hiện nay, đầu mối kiểm soát TTHC của huyện Kim Động gồm 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, đồng chí Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện. Cấp xã là công chức Văn phòng thống kê.

Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đều bố trí đầy đủ kinh phí cho hoạt động của công tác kiểm soát thủ tục hành chính và chi hỗ trợ cho cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC theo Quy định tại Thông tư số 167/TT-BTC ngày 10/10/2012 và Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Các Quyết định công bố TTHC mới được ban hành UBND huyện chỉ đạo sao gửi cho các xã, thị trấn kịp thời cập nhật.

Theo dõi và cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính đã giải quyết của đơn vị thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các thủ tục hành chính khác của tỉnh và của UBND huyện.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Kim Động trong Quý II năm 2020 đã có những chuyển biến tích cực; các đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính đã và đang đi vào nề nếp, đạt được nhiều kết quả từ việc thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị đến việc công khai các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết.

Thực tế theo kết quả báo cáo của các đơn vị, trong Quý I năm 2020, trên địa bàn huyện Kim Động các TTHC được giải quyết đúng hạn đạt 100% trên giấy tờ, tuy nhiên trên phần mềm một cửa điện tử còn một số thủ tục trả chậm do công chức thực hiện của các xã, thị trấn chưa kịp thời cập nhật, do phần mềm hoạt động hay bị lỗi truy cập.

Tại bộ phận một cửa của UBND huyện và các xã, thị trấn đã niêm yết công khai địa chỉ phản ánh kiến nghị. Việc cập nhật các thủ tục hành chính mới của các đơn vị, phòng, ban, chuyên môn được thực hiện thường xuyên, liên tục.